



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 5 เดือนมิถุนายน พฤษภาคม พ.ศ.2560 หน้า 1,4

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เล็งปรับแผนพัฒนาภูมิภาค เพิ่ม 'อีอีซี-5จว.ชายแดนใต้'

"สุวิทย์" เผยรัฐบาลเตรียมปรับ
การบริหารภูมิภาค จาก 4 ภาค เป็น 6 ภาค
เพิ่มภาค 'อีอีซี-5 จังหวัดชายแดนใต้' หวัง
ต้นศักยภาพเจรจาเพื่อนบ้าน วางแผน
พัฒนาสิทธิระดับอำเภอ เล็งตั้งรองปลัด
6 คน ดูแลแต่ละภาค ท้าหรือที่ประชุม
9 มิ.ย.นี้ ด้านหอการค้าระดมสมองประชา
รัฐภาคตะวันออก วางแผนพัฒนาเมือง
พหุวิทยาใหม่ รองรับอีอีซี

ในการประชุมหอการค้า 5 ภาค ประจำ
ปี 2560 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย
ระหว่างการประชุมกว่า ขณะนี้โลกเปลี่ยน
ไปรวดเร็ว ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคให้เข้มแข็ง ผ่านนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0

โดยรัฐบาลเตรียมที่จะปรับเปลี่ยน
การบริหารภูมิภาค จากเดิมแบ่งการพัฒนา



สุวิทย์ เมษินทรีย์

ออกเป็น 4 ภาค เป็น 6 ภาค เพิ่มภาคอีอีซี
ประกอบด้วย 3 จังหวัดอีอีซี (ระยอง ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา) และจังหวัดที่เหลือในภาค
ตะวันออกเป็นกลุ่มเดียวกัน และ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
เดิมบวกกับจังหวัดสตูลและสงขลา โดย
มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน ลงลึกไปยังอำเภอ
อ่านต่อหน้า 1 | 4

ต่อจากหน้า 1
เล็งปรับ

กว่า 800 อำเภอ เชื่อมโยงแผนจังหวัด และ
กลุ่มจังหวัดต่างๆ ไปจนเป็นแผนใหญ่ของภาค
"แผนพัฒนาตามกลุ่มจังหวัดเดิมทั้ง
18 กลุ่มจังหวัดอาจจะมีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอ มีขนาดเล็กลงไป ดังนั้นจึงแบ่ง
ภูมิภาคใหม่ให้เป็น 6 ภาค เพื่อให้มีขนาด
ใหญ่ มีศักยภาพในการออกไปเจรจากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และเชื่อมโยงการพัฒนา
กับมณฑลต่างๆ ของจีนได้มากขึ้นกว่าการ
รวมกลุ่มจังหวัดแบบเดิม ซึ่งจะพิจารณาตั้ง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยขึ้นมา 6 คน
ให้เข้ามาดูแลรับผิดชอบในแต่ละภาค"
ประชุมเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 9 มิ.ย.นี้

โดยในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ จะประชุมเรื่อง
มติการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนประเทศผ่าน
กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ซึ่งจะวางแผน
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดต่างๆ ท้าหรือเรื่อง
แผนพัฒนาตามการแบ่งภาคใหม่ 6 ภาค จะ
มีแผนยุทธศาสตร์ใหญ่ของแต่ละภาค และ
แผนย่อยไปยังกลุ่มจังหวัด ซึ่งในแต่ละภาค
จะมีประมาณ 3-4 กลุ่มจังหวัด ลงรายละเอียด
เชื่อมโยงไปถึงแต่ละอำเภอ จะมีความชัดเจน
มากกว่าเดิมที่มีแต่แผนจังหวัด

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย
กรัฐมนตรีได้ให้นโยบายชัดเจนหลังการเกิดขึ้น
ของ อีอีซี ว่าจะเร่งผลักดัน 10 เขตพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน จะดูเรื่องการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดสรรที่ดิน โดย
จะนำร่องให้เกิดเป็นรูปธรรมใน 3 แห่ง ได้แก่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว, อ.เสเตา จ.สงขลา และอ.แม่สอด
จ.ตาก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

จะเข้าร่วมวางแผนการบริหารจัดการ และ
การให้สิทธิประโยชน์ เพื่อให้เกิดการลงทุน
อย่างรวดเร็ว

มุ่งสร้างเศรษฐกิจภายในแกร่ง
สำหรับยุทธศาสตร์ภายใต้ภูมิศาสตร์

ใหม่ของภูมิภาค จะสร้างเศรษฐกิจภายใน
ประเทศให้แข็งแกร่งมุ่งเน้นเศรษฐกิจฐานราก
เศรษฐกิจแห่งอนาคต เช่น Bio-Economy,
Creative Economy, Digital Economy,
Service Economy และเปลี่ยนมุมมอง
กลุ่มประเทศ ซีแอลเอ็มวีที (กัมพูชา ลาว
เมียนมา เวียดนาม และไทย) ให้เป็นตลาด
เปลี่ยนชายแดนให้เป็นสะพานทางการค้า
เชื่อมโยงความร่วมมือไปยังภูมิภาคอาเซียน
และไปสู่ One Belt One Road เชื่อมโยง
เส้นทางการค้ากับจีนและภูมิภาคอื่นๆ

ทั้งนี้ จากแผนการพัฒนาที่ลงลึกไป
ยังภูมิภาคต่างๆ รัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่ม
สัดส่วนจีดีพี ของ 76 จังหวัด จากปัจจุบันที่
มีสัดส่วน 67.6% เป็น 75% ของทั้งประเทศ
ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งที่ผ่านมามีความเจริญ
กระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ
ไม่กี่จังหวัด แต่มีจังหวัดอื่นๆ จำนวนมากที่
มีฐานรายได้ดีที่จังหวัดน่าน

รุกตั้งสมาร์ทซิตี-อินโนเวชันฮับ

โดยการที่จะลดความเหลื่อมล้ำของ
แต่ละจังหวัด รัฐบาลมีแผนที่จะตั้งสมาร์ทซิตี
จำนวน 5 แห่งภายในปี มี Star Provincial
Innovation Products จำนวนอย่างน้อย
1 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด เพิ่มมูลค่าการลงทุน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้
ได้ 20% เพิ่มสัดส่วนงบประมาณของรัฐ และ
เพิ่มการลงทุนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด เป็นต้น

นอกจากนี้ จะมีการตั้ง อินโนเวชันฮับ
5 ด้าน ได้แก่ กลุ่มเกษตร และอาหาร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มสมาร์ทซิตี ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง กลุ่มพลังงาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กลุ่มสุขภาพและความงาม ร่วม
กับมหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มครีเอทีฟ จะ
ร่วมมือกับ 9 เครือข่ายของสำนักงานกองทุน



สนับสนุนการวิจัย (สกว.) คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา
หอการค้ารัฐกับชนสงฆชายแดน

ด้านนายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า การที่จะเชื่อมโยงตลาดซีแอลเอ็มวีที ให้เป็นตลาดเดียว และการตั้ง 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน และเปลี่ยนชายแดนให้เป็นสะพานทางการค้า สิ่งเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องทำก็คือ การปรับปรุงการขนถ่ายคน และสิ่งของผ่านแนวชายแดนให้รวดเร็วที่สุด โดยเฉพาะการเปิดให้รถบรรทุกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขนสินค้าในไทยเสรี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลงทุนในธุรกิจคลังสินค้า และโลจิสติกส์ภายในไทย

เปิดแผนยุทธศาสตร์5ภาค

ด้าน นายกลิ่นทิ์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ในการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2560 ได้วางแผนดำเนินการโครงการผ่านแผนยุทธศาสตร์ของหอการค้า 5 ภาค ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ การค้าการลงทุน เกษตร และท่องเที่ยวบริการ จะนำเสนอแผนยุทธศาสตร์แก่ภาครัฐ และจะทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐ ชุมชน หรือ สหกรณ์ต่างๆ เพื่อดึงคนในชุมชน หรือเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ภาค โดยแต่ละภาคจะต้องตั้งโครงการที่มีความสำคัญมากที่สุดและเร่งด่วน เพื่อจัดทำโครงการให้เสร็จภายใน 2 ปี

โดย หอการค้าภาคเหนือมีแผนที่จะทำโครงการ Northern Trust E-commerce เพื่อให้ระบบการซื้อขายอีคอมเมิร์ซในภาคเหนือสะดวก โครงการระบบตรวจสอบย้อนกลับ QR CODE ผลไม้ภาคเหนือ โครงการ Sport Tourism ภาคเหนือ รังมาราธอน บันจี้กระยานใน 4 เส้นทาง

หอการค้าภาคอีสาน จะผลักดันโครงการสนามบินเลิงนกทา และสนามบินนครราชสีมา ให้มีสายการบินมากให้บริการ พัฒนางานวิจัย ผลผลิตการเกษตรสู่การแปรรูป ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน โครงการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมของอีสานได้

หอการค้าภาคกลาง ทำโครงการงาน Expo ระดับภูมิภาคตามด่านชายแดน เช่น พุน้ำร้อน ด่านสิงขร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 4.0 ให้เป็นรูปธรรม โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยครบวงจร FEED CENTRE ยกระดับคุณภาพบ้านของโคเนม โครงการท่องเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรมลุ่มน้ำภาคกลาง

หอการค้าภาคใต้ ในส่วนที่หอการค้าจะดำเนินการเอง ได้แก่ การจัดงาน Hatyai Hard Sale 2017 และงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ส่วนโครงการที่จะต้องใช้งบรัฐ ได้แก่ โครงการท่าเรือนาเกลือ จ.ตรัง โครงการเส้นทางทางรถไฟ ชุมพร-ท่าเรือน้ำลิ้นกระนองรวมทั้งจะเสนอเร่งรัดการปรับปรุงถนนเพชรเกษมสาย4เป็น4ช่องจราจร และโครงการระเบียบเศรษฐกิจ สงขลา-สตูล ส่วนโครงการเกษตรจะโครงการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร THAI GAP โครงการแพะแปลงใหญ่ และโครงการยกระดับการผลิตน้ำมันปาล์ม ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มรายได้ให้กับภาคการเกษตรอีกมาก

พัฒนาพหุวิทยาใหม่รับอีอีซี

ส่วนภาคตะวันออก จะเร่งสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ของรัฐบาล โดยจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อผลิตบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการที่จะขยายตัวในอีอีซี รวมทั้งยกระดับด้านการเกษตรให้เป็นมหานครผลไม้ของโลก และยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีไปสู่การเป็นมหานครอัญมณี

โดยในวันนี้ (5 มิ.ย.) หอการค้าจะเดินทางไปยังพื้นที่พหุวิทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือกับกลุ่มภาครัฐในฝั่งของภาคเอกชน เพื่อวางแผนการพัฒนาเมืองพหุวิทยาใหม่ ที่จะอยู่บริเวณพหุวิทยาได้จนถึงสัตหีบ เพื่อรองรับการขยายตัวของ อีอีซี เช่น การยกระดับพหุวิทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ธุรกิจบริการสุขภาพ และการสร้างท่อเรือสำหรับจอดเรือสำราญ เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจการประชุมนัดประชุม (ไมซ์) เพื่อดึงดูดต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและทำงาน